

กัมมที่ทุก

ที่ กก ๕๑๑๒/

๒๕๖๕



๑๑

สิงหาคม ๒๕๖๕

กวก. 146
วันที่ 18.8.65
เวลา 16.00น.

สลด. ๘. 2 ๑๖

ส่ง : กวด.

รับที่ : 58477/65 ✓

18 ส.ค. 2565 เวลา 15.45 น.



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๓๕๑
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๕๓
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ที่ กท ๐๒๐๗/๖๔๘๙
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่ง
ตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 ๗. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเสนอเรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) รวมทั้งสอดคล้องยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กำกับการบริหารราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาเรื่องที่จะเสนอ

มติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ

(Trail Running)...

(Trail Running) ในภูมิภาคต่างๆ โดยให้พิจารณาจัดเส้นทางวิ่งให้ผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายในพื้นที่นั้นๆ เช่น พื้นที่ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เนินเขา หุบเขา และไร่ นา เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ ในกรณี ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานหรือการจัดประชุมระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีหรือระดับผู้นำประเทศขึ้นไป ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อน และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก ยกเว้นการประชุมระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิก หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ

๒. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อช่วย ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การกีฬา เป็นส่วนสำคัญของ วิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ คนไทยรวมถึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับบุคลากรกีฬา โดยจะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ เศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าทุกภาคส่วนจะได้ใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขอขยายระยะเวลา บังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อน การพัฒนาการกีฬา ตามแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เกิดการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศครอบคลุม ตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ รวมถึงการบริหารจัดการด้านกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ออกไปอีก ๑ ปี โดยให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัย ในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) ในภูมิภาคต่างๆ โดยให้พิจารณาจัดเส้นทางวิ่งให้ผ่านภูมิประเทศ ที่หลากหลายในพื้นที่นั้นๆ เช่น พื้นที่ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เนินเขา หุบเขา และไร่ นา เพื่อเป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจ การกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ ผลการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand by UTMB ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

๑) การแข่งขันครั้งที่ ๑ (ทดสอบสนาม) Zero Edition จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อ Ultra Trail Thailand เพื่อขอการรับรองมาตรฐานจาก UTMBI (Ultra Trail Mont Blanc International) มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ ๑,๕๐๐ คน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ๕๕ ล้านบาท ซึ่งผ่านการรับรองจาก UTMBI ให้เป็นหนึ่งในสนาม “by UTMB” และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น Thailand by UTMB

๒) การแข่งขันครั้งที่ ๒ First Edition จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อ Thailand by UTMB มีจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑,๘๓๗ คน คิดเป็นนักวิ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ ๗๙.๖๐ และนักวิ่งจากจังหวัดอื่นๆ ร้อยละ ๒๐.๔๐ ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมได้ถึง ๑๓๕.๘๑ ล้านบาท เงินสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน ๓๐.๔๐ ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน จำนวน ๑๐,๒๑๐ คน การใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๘.๑๓ ล้านบาท กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง เช่น โรงแรม อาหาร สปา จำหน่ายสินค้า/ของที่ระลึก เป็นต้น พร้อมทั้งได้รับการประกาศเพิ่มเติมให้เป็น ๑ ในสนาม UTMB World Series ใช้เป็นสนามเก็บคะแนนสำหรับนักกีฬาชั้นนำของโลก (จากมาตรฐานในการจัดการแข่งขันฯ ที่ประเทศไทย สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดของ UTMBI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

๓) การแข่งขันครั้งที่ ๓ Second Edition จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มีผู้สมัครร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมกันมากถึง ๒,๕๒๕ คน ผู้ติดตาม ๖,๑๙๐ คน สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมได้ถึง ๓๔๗.๕๗ ล้านบาท โดยมีนักกีฬาต่างชาติ และสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๖๐ คน จาก ๓๖ ประเทศ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการนำหลักการ BCG Model มาใช้เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะ ลดการใช้พลาสติก และมีการนำเสื้อที่เหลือใช้เมื่อปีที่ผ่านมา นำมาผลิตเป็นของรางวัล และสินค้าที่ระลึกสำหรับจำหน่ายให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและประสบความสำเร็จด้วยดี

๔) UTMB Asia Limited ได้ให้ความเห็นว่ารายการ Thailand by UTMB สามารถบรรลุความสำเร็จเกินความคาดหมาย และบรรลุมาตรฐาน UTMBI อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในการจัดกิจกรรม ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการดำเนินงานผ่านบทความต่าง ๆ ปรากฏบนเว็บไซต์ต่างประเทศ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น จีน รวมถึงมีนักวิ่ง Elite ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทำการโปรโมท (รีวิวการแข่งขัน) และกล่าวถึงมาตรฐานในการจัดการแข่งขันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งส่วนตัวของนักกีฬาและสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น จีน ทำให้การแข่งขันเป็นที่น่าสนใจสามารถสร้างการรับรู้ และการติดตามจากนักวิ่งจากทั่วโลก ทั้งนี้การจัดการแข่งขัน รายการ Thailand By UTMB ได้รับการพิจารณายกระดับการแข่งขัน เป็นการแข่งขันระดับ Major ของทวีปเอเชีย - โอเชียเนีย ภายใต้ชื่อ “Doi Inthanon Thailand By UTMB” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการประกาศเป็นสนาม UTMB® World Series ระดับ Major จะมีเพียง ๓ สนาม ใน ๓ ทวีป ได้แก่ ยุโรป อเมริกา และเอเชีย - แปซิฟิก สำหรับประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือก Doi Inthanon Thailand by UTMB ให้เป็น ๑ ใน ๓ สนามระดับ Major สนามหนึ่งในเอเชีย - แปซิฟิก

๑.๓.๒ ผลการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Amazean Jungle Trail ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

๑) กิจกรรมการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ (วิ่งเทรล) ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้ชื่อ Amazean Jungle Trail ๒๐๒๒ (Zero Edition) ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เป็นการดำเนินงานโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๘๒๓ คน และผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างประเทศรวม ๑๓ ประเทศ มีสัดส่วน เพศชาย ๕๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖ เพศหญิง ๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔ สามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ๕๒.๕๙ ล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันและท่องเที่ยว ๑๐๒.๕๙ ล้านบาท ทำให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการจัดงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๗.๕๙ ล้านบาท

๒) การแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Amazean Jungle Trail ได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งใน ๒๕ แห่งของ UTMB World Series ระดับ Event มีเพียง ๒๕ สนามทั่วโลก ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเมืองเบตง ในด้านกีฬาให้ไปสู่ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๖ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน First Edition ภายใต้ชื่อ “Amazean Jungle Thailand by UTMB” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจุดหมายใหม่ให้นักกีฬาวิ่งเทรลจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมการแข่งขัน เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชายแดนใต้ สามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับอำเภอเบตง จังหวัดยะลา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสามารถดำเนินการจัดการแข่งขันผ่านมาตรฐานของ UTMBI ซึ่งเป็นองค์กรจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะมีสนามแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกในประเทศถึง ๒ สนาม

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB เป็นการแข่งขันระดับโลก เป็นเครื่องมือโดยใช้กิจกรรมกีฬาในการขับเคลื่อนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว มีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และให้มีการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อสร้างมูลค่ากีฬาที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว และพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน การดำเนินงานจึงจะสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นไปตามผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงและผูกพันต่อเนื่องหลายปี เพื่อให้เกิดความรอบคอบ คุ่มค่าในการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรทีมงาน และนักกีฬา บุคลากรที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนในนามรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ปัจจุบันการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB เป็นรายการแข่งขันวิ่งเทรลที่ได้รับความนิยมระดับโลก ในแต่ละปีรายการนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากทั้งจากนักวิ่งชาวไทยและต่างประเทศ กระทั่งผ่านการคัดเลือกจากสนามเทรลทั่วโลกที่มีมาตรฐานจาก UTMBI (Ultra Trail Mont Blanc International) จำนวนกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็ง ความสวยงามทางธรรมชาติของประเทศไทยที่เป็นสิ่งดึงดูด เป็น Soft Power ที่ชาวต่างชาติหลงใหล และสนามแข่งขันได้รับการบรรจุเป็นสนาม UTMB® World Series จำนวน ๒ สนาม ได้แก่ Doi Inthanon Thailand By UTMB (ในปี ๒๕๖๕ บรรจุเป็นสนาม UTMB® World Series ระดับ Major) สนามสูงสุดแดนสยามที่ ดอยอินทนนท์ และ Amazean Jungle Thailand by UTMB (ในปี ๒๕๖๖ บรรจุเป็นสนาม UTMB® World Series ระดับ Event) สนามใต้สุดของประเทศไทยที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นับเป็นสนามที่ ๒ ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ที่ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ชายแดนใต้ได้ ซึ่งจากการแข่งขันฯ ใน ๓ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดกระแสภาพลักษณ์ที่ดีทำให้นานาชาติได้เห็นว่าคุณภาพในการจัดการแข่งขันระดับโลก (World Event) มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๖,๕๐๐ คน สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า ๖๐๐ ล้านบาท ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และจะได้ดำเนินการต่อไป เนื่องจากจะต้องมีกระบวนการดำเนินงานอีกหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน เช่น การเตรียมการจัดการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างกระชั้น

กำหนดการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ

๑. รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

- ๑.๑ ค่าลิขสิทธิ์งวดแรก ๕๐% ชำระก่อนการแข่งขัน ๖ เดือน (ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖)
- ๑.๒ ค่าลิขสิทธิ์งวดที่สอง ๔๐% ชำระก่อนการแข่งขัน ๑ เดือน (ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
- ๑.๓ ค่าลิขสิทธิ์งวดที่สาม ๑๐% ชำระหลังการแข่งขันภายใน ๒ สัปดาห์ (ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗)

๒. รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB มีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- ๒.๑ ค่าลิขสิทธิ์งวดแรก ๕๐% ชำระก่อนการแข่งขัน ๖ เดือน (ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕)
- ๒.๒ ค่าลิขสิทธิ์งวดที่สอง ๔๐% ชำระก่อนการแข่งขัน ๑ เดือน (ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖)
- ๒.๓ ค่าลิขสิทธิ์งวดที่สาม ๑๐% ชำระหลังการแข่งขันภายใน ๒ สัปดาห์ (ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) ในภูมิภาคต่างๆ โดยให้พิจารณาจัดเส้นทางวิ่งให้ผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายในพื้นที่นั้นๆ เช่น พื้นที่ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เนินเขา ทุ่งหญ้า และไร่นา เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกีฬาและการท่องเที่ยวในพื้นที่

๔.๒ การบูรณาการความร่วมมือ กระทรวงกลาโหม ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมอบการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้เป็นรายการระดับนานาชาติและให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

๔.๓ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๗๒๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอำนาจหน้าที่

๔.๓.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการจัดกิจกรรม และส่งเสริมการวิ่งเทรลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในมิติด้านต่างๆ อย่างประสานสอดคล้อง อาทิ การส่งเสริมการออกกำลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพ การท่องเที่ยว การพัฒนาสนามฝึกซ้อม การกระจายรายได้สู่พื้นที่ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ รวมทั้งวางแผนผลักดันให้การแข่งขันการวิ่งเทรลรายการระดับนานาชาติของไทย เป็นหนึ่งในการแข่งขันวิ่งเทรลนานาชาติประจำปี

๔.๓.๒ ประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการวิ่งเทรลกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิ่งเทรล

๔.๓.๓ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิ่งเทรล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม

๔.๔ ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบปรับแนวทางการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่งเทรล เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยด้านเวลาและงบประมาณ ตลอดจนภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๔.๑ ครั้งที่ ๑ กำหนดจัดให้พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทပ် และพื้นที่ชุมชนโดยรอบของ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๔.๒ ครั้งที่ ๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณากำหนดพื้นที่และ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในเบื้องต้น ได้กำหนดพื้นที่การฝึกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยทหารในจังหวัด
ลพบุรี ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุน

๔.๔.๓ ครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลักดันให้เป็นรายการนานาชาติประจำปีรายการหนึ่งในลักษณะคู่ขนาน รวมทั้ง
ดำเนินการจัดการประชุมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทันเวลา
และมีมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ขอให้นำเสนอแนะของที่ประชุมฯ ไปพิจารณาประกอบการวางแผนและ
ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

๔.๕ ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่ง
ตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
มีมติเห็นชอบ มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เป็น
เจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB ดังนี้

๔.๕.๑ เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
วิ่งเทรลระดับนานาชาติ ๒ รายการ

- ๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB
ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ (๓ ปี)
- ๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB
ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ (๖ ปี)

๔.๕.๒ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน
วิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB (ร้อยละ ๕๐ ของค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน ๖๕,๕๕๐,๐๐๐
บาท จากค่าลิขสิทธิ์ ทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐ ยูโร (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นยูโร) โดยเป็นเงินไทยทั้งหมด
๑๓๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔.๕.๓ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล
ระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB เป็นเงิน ๔๐๙,๕๖๔,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนหกหมื่น
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๕.๔ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ
Thailand By UTMB ที่เกิดขึ้น เห็นชอบให้ กกท. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากไม่เพียงพอสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
กีฬาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำส่งคืนเงินตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือการศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

จากการศึกษาสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการแข่งขัน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการแข่งขัน Thailand by UTMB ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า

๕.๑ จากการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากตัวอย่างประเทศที่มีการจัดงานวิ่งเทรลทั้งในและต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสกอตแลนด์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พบว่า การจัดการแข่งขัน Ultra – Trail มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเป็นอย่างมาก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การจัดงานอีเวนท์งานวิ่งเทรล ทำให้ผู้คนหลังไหลเข้ามาในภูมิภาค ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชนขนาดเล็กในเชิงบวก โดยได้มาจากค่าใช้จ่ายของนักกีฬาและผู้ติดตามในงานท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะ ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่งผลดีทั้งในด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่จัดงาน

๕.๒ จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความเหมาะสม ด้านสถานที่ในการแข่งขัน ด้านความเหมาะสมการบริหารจัดการ ด้านความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดงาน และด้านความเหมาะสมด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน ทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และพบว่ามี การบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการการแข่งขันให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ สร้างความประทับใจต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งพบว่าการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญกล่าวว่า “การจัดการแข่งขัน มีการบูรณาการร่วมกันทำงานจากทุกภาคส่วน ทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ทำให้ชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน มีการที่จะสอดส่องดูแล และบริการ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ ชี้ให้เห็นว่า การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ทำให้ผู้คนจำนวนมากหลังไหลเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ชุมชนได้ประโยชน์ และส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจขึ้น”

๕.๓ จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจแบ่งประเภทการใช้จ่ายมีการใช้จ่ายสูงถึง ๑๒๗,๔๕๖,๒๕๐ บาท มีเงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน ๑๖๗,๔๕๖,๒๕๐ บาท ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง ๓๐๓,๐๙๕,๘๑๒.๕๐ บาท ส่งผลกระทบโดยตรงที่ดีต่อด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่จัดงาน สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ว่า “การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลนี้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจเชิงบวก เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี” ชี้ให้เห็นว่า การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาส่งผลดีทั้งในด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จัดงาน เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินมหาศาลในทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

๖. ผลกระทบ

๖.๑ แสดงให้เห็นศักยภาพการรองรับของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน ความสะดวกในระบบขนส่งเดินทาง ความพร้อมของเมืองในการต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักลงทุนในทุกๆ อุตสาหกรรม

๖.๒ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความพร้อมด้านต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬาที่มีมาตรฐานสากลที่มีการยอมรับทั่วโลก (WORLDWIDE BROADCASTING) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าที่เกี่ยวข้องเนื่องในอุตสาหกรรมกีฬา ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ

๖.๓ สร้างโอกาสในการนำประเทศไทยสู่จุดหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านกีฬา ซึ่งการที่ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB ได้ ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ จากการที่มีสถานที่จัดการแข่งขันที่เป็นที่ต้องการของผู้จัดอีเวนต์ระดับโลก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติของชุมชนในท้องถิ่น

๖.๔ สามารถดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดการแข่งขัน และจังหวัดใกล้เคียง เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้ธุรกิจท้องถิ่นมีโอกาสในการขยายธุรกิจ

๖.๕ สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทย และเยาวชนที่รักการแข่งขันวิ่งเทรล ที่มีความมุ่งมั่นได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกในประเทศไทย และเป็นสนามแข่งขันสะสมคะแนน โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งเป็นสนามที่รวมอติหจกจากทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันคว้าแชมป์ตำแหน่งบนโพเดียม เพราะสนาม UTMB® World Series ระดับ Major จะให้พื้นที่กับผู้ชนะ Overall อันดับ ๑ - ๑๐ ทั้งชายและหญิง ของระยะการแข่งขัน ๑๐๐ M, ๑๐๐ K และ ๕๐ K รับโควต้าสมัครเข้าแข่งขันสนามสุดท้ายใน UTMB ทั้งนี้ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันสนาม Final ที่เมืองซาร์โมนิกซ์ ประเทศฝรั่งเศส

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กรณีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB จะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๖๗๓,๕๓๓,๕๐๐ บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน ประกอบด้วย

๗.๑ จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ (๓ ปี) เป็นเงิน ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ (๖ ปี) เป็นเงิน ๓๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๒ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ/จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๙,๕๖๔,๕๐๐ บาท

๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ (๓ ปี) เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๓,๕๐๐ บาท

๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ (๖ ปี) เป็นเงิน ๒๖๑,๕๖๑,๐๐๐ บาท

๗.๓ ขอรับการสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จากภาคเอกชน โดยการจัดหาผู้บริหารสิทธิในการจัดหารายได้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ (๓ ปี) เป็นเงิน ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ (๖ ปี) เป็นเงิน ๓๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB

แผนประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงินทุน ปีละ ๖๖,๔๓๔,๕๐๐ บาท (รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB)				
รายการ	แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (แหล่งที่มา)			รวม
	ภาครัฐ (มติ ครม)	กองทุนฯ/ งบประมาณประจำปี	ภาคเอกชน	
๑. ค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันฯ ๔๕๐,๐๐๐ ยูโร (เสนอ ครม. สมทบค่าลิขสิทธิ์ ๕๐%)	๘,๕๕๐,๐๐๐		๘,๕๕๐,๐๐๐	๑๗,๑๐๐,๐๐๐
๒. ค่าภาษีคู่ค้า (๗ %) ของค่าลิขสิทธิ์ ๓๑,๕๐๐ ยูโร		๑,๑๙๗,๐๐๐		๑,๑๙๗,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ		๔๕,๐๐๐,๐๐๐		๔๕,๐๐๐,๐๐๐
๔. ค่าตอบแทนผู้บริหารสิทธิฯ (จ่าย ๒๕% กรณีผู้บริหารสิทธิ หาได้ ๘.๕๕ ล้านบาท)		๒,๑๓๗,๕๐๐		๒,๑๓๗,๕๐๐
๕. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ		๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๘,๕๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๓๔,๕๐๐	๘,๕๕๐,๐๐๐	๖๖,๔๓๔,๕๐๐

แผนประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงินทุน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ (๓ ปี) ปีละ ๖๖,๔๓๔,๕๐๐ บาท รวม ๓ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๓๐๓,๕๐๐ บาท (รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB)				
รายการ	แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (แหล่งที่มา)			รวม
	ภาครัฐ (มติ ครม)	กองทุนฯ/ งบประมาณประจำปี	ภาคเอกชน	
๑. ค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันฯ ๔๕๐,๐๐๐ ยูโร (เสนอ ครม. สมทบค่าลิขสิทธิ์ ๕๐%)	๒๕,๖๕๐,๐๐๐		๒๕,๖๕๐,๐๐๐	๕๑,๓๐๐,๐๐๐
๒. ค่าภาษีคู่ค้า (๗ %) ของค่าลิขสิทธิ์ ๓๑,๕๐๐ ยูโร		๓,๕๙๑,๐๐๐		๓,๕๙๑,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ		๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๔. ค่าตอบแทนผู้บริหารสิทธิฯ (จ่าย ๒๕% กรณีผู้บริหารสิทธิ หาได้ ๘.๕๕ ล้านบาท)		๖,๔๑๒,๕๐๐		๖,๔๑๒,๕๐๐
๕. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ		๓,๐๐๐,๐๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๒๕,๖๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๓,๕๐๐	๒๕,๖๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๐๓,๕๐๐

รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB

แผนประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงินทุน ปีละ ๕๖,๘๙๓,๕๐๐ บาท (รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB)				
รายการ	แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (แหล่งที่มา)			รวม
	ภาครัฐ (มติ ครม.)	กองทุน/ งบประมาณประจำปี	ภาคเอกชน	
๑. ค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันฯ ๓๕๐,๐๐๐ ยูโร (เสนอ ครม. สมทบค่าลิขสิทธิ์ ๕๐%)	๖,๖๕๐,๐๐๐		๖,๖๕๐,๐๐๐	๑๓,๓๐๐,๐๐๐
๒. ค่าภาษีคู่ค้า (๗ %) ของค่าลิขสิทธิ์ ๒๔,๕๐๐ ยูโร		๙๓๑,๐๐๐		๙๓๑,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ		๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. ค่าตอบแทนผู้บริหารสิทธิฯ (จ่าย ๒๕% กรณีผู้บริหารสิทธิ หาได้ ๖.๖๕ ล้านบาท)		๑,๖๖๒,๕๐๐		๑,๖๖๒,๕๐๐
๕. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ		๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๖,๖๕๐,๐๐๐	๔๓,๕๙๓,๕๐๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๕๖,๘๙๓,๕๐๐

แผนประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของเงินทุน ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ (๖ ปี) ปีละ ๕๖,๘๙๓,๕๐๐ บาท รวม ๖ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๓๖๑,๐๐๐ บาท (รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB)				
รายการ	แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย (แหล่งที่มา)			รวม
	ภาครัฐ (มติ ครม.)	กองทุน/ งบประมาณประจำปี	ภาคเอกชน	
๑. ค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของภาพการแข่งขันฯ ๓๕๐,๐๐๐ ยูโร (เสนอ ครม. สมทบค่าลิขสิทธิ์ ๕๐%)	๓๙,๙๐๐,๐๐๐		๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๗๙,๘๐๐,๐๐๐
๒. ค่าภาษีคู่ค้า (๗ %) ของค่าลิขสิทธิ์ ๒๔,๕๐๐ ยูโร		๕,๕๘๖,๐๐๐		๕,๕๘๖,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ		๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. ค่าตอบแทนผู้บริหารสิทธิฯ (จ่าย ๒๕% กรณีผู้บริหารสิทธิ หาได้ ๖.๖๕ ล้านบาท)		๙,๙๗๕,๐๐๐		๙,๙๗๕,๐๐๐
๕. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ		๖,๐๐๐,๐๐๐		๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๒๖๑,๕๖๑,๐๐๐	๓๙,๙๐๐,๐๐๐	๓๔๑,๓๖๑,๐๐๐

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๑ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล) รายการ Thailand By UTMB Doi Inthanon Chiang Mai ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ ของ กทท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้จัดการแข่งขันกีฬารายการระดับโลกขึ้น ในประเทศไทย เพื่อแสดงศักยภาพด้านสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ และด้านกีฬาในรูปแบบ New Normalรวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ โดยรวม ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กทท. และตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ กทท.

การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์ของ กทท. สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ กทท. ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
<p>ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวโดยรักษาความเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น</p> <p>(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนย่อย (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย แผนย่อย (๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ แผนย่อย (๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ</p> <p>(๕) ประเด็น การท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนย่อย (๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๓</p> <p>กทท. สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา</p> <p>SAT - ๕ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาขยายตัวเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลผลิตที่ ๓ กิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>SAT - ๑๐ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา</p>
<p>แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ กทท.</p> <p>๑. การดำเนินการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ๒. การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจากการพัฒนาการกีฬา</p>	

การกีฬาแห่งประเทศไทย กทท. สามารถดำเนินงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี และตามแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญในบันทึกข้อตกลงการ ประเมินผลการดำเนินงานของ กทท. ได้แก่ การดำเนินการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ในเรื่องการ สร้างมูลค่ากีฬาที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เป็นจุดหมาย ปลายทางในการท่องเที่ยว (Sport Tourism Destination) แผนงานส่งเสริมจัดงาน (Sport Tourism Event) และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้กับประเทศจากการพัฒนาการกีฬาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หาก กทท. อยู่ระหว่างการจัดการ การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ เห็นควรให้ กทท. ส่งผลการประเมินมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ต่อไป

๘.๒ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ (การวิ่งเทรล หรือ Trail Running) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีมติเห็นชอบดังนี้

๘.๒.๑ เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน วิ่งเทรลระดับนานาชาติ ๒ รายการ

๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB
ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ (๓ ปี)

๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB
ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑ (๖ ปี)

๘.๒.๒ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน วิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB (ร้อยละ ๕๐ ของค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน ๖๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท จากค่าลิขสิทธิ์ ทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐ ยูโร (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นยูโร) โดยเป็นเงินไทยทั้งหมด ๑๓๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๘.๒.๓ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล ระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB เป็นเงิน ๔๐๙,๕๖๔,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าล้านห้าแสนหกหมื่น สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘.๒.๔ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB ที่เกิดขึ้น เห็นชอบให้ กทท. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากไม่เพียงพอสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา กีฬาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำส่งคืนเงินตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแบบ ปฏิบัติงานประจำปี เพื่อช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศไปสู่แผนการปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้การกีฬาเป็นสิ่งสำคัญ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวกำหนดให้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน การประชุมกีฬา และมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการกีฬา การแข่งขันกีฬาระดับสากลหรือ World Event ต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมบุคลากรทำหน้าที่สำคัญในการต่อรองและจูงใจให้เกิดการจัดงานกิจกรรมในระดับสากล และพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ โดยเรื่องดังกล่าวได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อประสบความสำเร็จในระดับอาชีพ

ข้อ ๓.๕ ๒) ผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพในประเทศมากขึ้น โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ จัดตั้งระบบลีกกีฬาอาชีพในประเทศ และพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริหารเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค

ข้อ ๓.๒ ๒) ความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา การประชุมกีฬา และมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการกีฬา การจัดการประชุมเกี่ยวกับการกีฬา การแข่งขันกีฬาระดับสากล หรือ World Event ต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมบุคลากรทำหน้าที่สำคัญในการต่อรองและจูงใจให้เกิดการจัดงานกิจกรรมในระดับสากล

ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬาได้กำหนดเป้าหมายใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ให้ประเทศชาติเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประเทศชั้นนำในเอเชีย และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ต้องมีการวางรากฐานในห้วงระยะเวลา ๑๐ ปี โดย

ด้านกีฬา ต้องขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับเอเชีย และสร้างมาตรฐานด้านการกีฬาเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในระดับโลก จัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐาน ตลอดจนจูงใจกีฬาในการสร้างวินัย และความภาคภูมิใจในชาติ ให้มีการพัฒนางานด้านการกีฬาในทุกมิติ

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ๒ รายการ ดังนี้

- ๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (๓ ปี)
- ๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๑ (๖ ปี)

๑๐.๒ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ๒ รายการ (ร้อยละ ๕๐ ของค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน ๖๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท จากค่าลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐ ยูโร (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นยูโร) โดยเป็นเงินไทยทั้งหมด ๑๓๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (๓ ปี) สมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันฯ (ร้อยละ ๕๐ ของค่าลิขสิทธิ์) ปีละ ๒๒๕,๐๐๐ ยูโร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากจำนวนทั้งหมด ๑,๓๕๐,๐๐๐ ยูโร
- ๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๑ (๖ ปี) สมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันฯ (ร้อยละ ๕๐ ของค่าลิขสิทธิ์) ปีละ ๑๗๕,๐๐๐ ยูโร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากจำนวนทั้งหมด ๒,๑๐๐,๐๐๐ ยูโร
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ยูโร = ๓๘ บาท

๑๐.๓ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๐๙,๕๖๔,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (๓ ปี) รวมเป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๓,๕๐๐ บาท โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น
 - ก. ค่าภาษีแทนคู่ค้า ปีละ ๓๑,๕๐๐ ยูโร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๙๑,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จากจำนวนทั้งหมด ๙๔,๕๐๐ ยูโร
 - ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ ปีละ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
 - ค. ค่าตอบแทนผู้บริหารสิทธิฯ ปีละ ๒,๑๓๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๑๒,๕๐๐ บาท (หกหมื่นสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 - ง. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๒) รายการ...

- ๒) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTMB ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ (๖ ปี)
รวมเป็นเงิน ๒๖๑,๕๖๑,๐๐๐ บาท โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น
- ก. ค่าภาษีแทนคู่ค้า ปีละ ๒๔,๕๐๐ ยูโร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๘๖,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
จากจำนวนทั้งหมด ๑๔๗,๐๐๐ ยูโร
 - ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ ปีละ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
 - ค. ค่าตอบแทนผู้บริหารสิทธิฯ ปีละ ๑,๖๖๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๙๗๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าบาทถ้วน)
 - ง. ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๑๐.๔ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน ทั้ง ๒ รายการดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึ้น
เห็นชอบให้ กกท. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม
หากไม่เพียงพอสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ หากมีเงิน
เหลือจากการดำเนินงานให้นำส่งคืนเงินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรียเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
โทร. ๐ ๒๑๘๖ ๗๑๑๑ ต่อ ๘๕๒๓
โทรสาร ๐ ๒๑๘๖ ๗๕๓๒